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งานวิจัยของรามาธิบดีเป็นอย่างไรบ้าง
 การทำาวิจัยในรามาธิบดีนั้นมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ งานวิจัยทางคลินิก ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีมากสุด สองคือ งานวิจัยทาง
ด้านสังคม ส่วนมากจะเป็นอาจารย์จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่เป็นผู้ดำาเนินการ และส่วนที่สามคือ งานวิจัยทางห้อง
ปฏิบัติการ ซึ่งมีอาจารย์หลายท่านสนใจเข้ามาทำากันมากขึ้น เป้าหมายของเราอยากให้มีจำานวนผลงานวิจัยทางห้องปฏิบัติ
การเพิม่ขึน้ นอกเหนอืจากงานวจิยัทางคลนิกิและงานวจัิยทางด้านสังคม เพราะงานวจัิยทางหอ้งปฏบิติัการจะชว่ยสามารถ
อธบิายความเปน็มาเปน็ไปของโรคตา่งๆ  ในดา้นของรายละเอยีดไดด้ขีึน้ ในขณะนีเ้รามอีาจารยอ์ยูจ่ำานวนหนึง่แลว้ ซึง่อาจารย์
เหล่านี้ได้ร่วมกันจัดตั้งหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในเดือนสิงหาคมนี้ 

ความน่าสนใจของหลักสูตรนี้คืออะไร
 ความนา่สนใจคอืการแปลขอ้มลูจากขอ้มลูพืน้ฐานในเชงิลึกนำามาประยกุต์ใชท้างคลินกิใหไ้ด้ ซ่ึงเมือ่กอ่นเรามปีญัหา
ในการรักษา คือ รักษาไปเรื่อยๆ แต่ไม่รู้ว่ากลไกการเกิดโรคที่แท้จริงนั้นคืออะไร เช่นโรคทางด้านพันธุกรรม รวมทั้งความรู้
ทางด้านสเต็มเซลล์ ซึ่งตอนนี้เรามีห้องปฏิบัติการทางด้านสเต็มเซลล์แล้ว

ปัญหาที่พบของการบริหารงานวิจัยมีอะไรบ้าง
 ปัญหาคือเรื่องของงานวิจัย คือเรามีงานวิจัยปริมาณหนึ่งแต่ยังไม่มากพอตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เราวางแผนไว้ว่าในปี 
2560 อาจารย์ทุกท่านจะต้องมีงานวิจัย 1 เรื่องต่อคนต่อปี ซึ่งเราต้องผลักดันส่วนนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นอกจากนี้เราได้ให้การ
สนับสนุนงานวิจัยแก่นักวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยคณะฯ มีทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิจัย เพื่อช่วยให้มีผลงานวิจัย
เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการ และมีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยในด้านของการวิเคราะห์ข้อมูลระเบียบวิธีวิจัย สถิติ ทางด้านคลินิก

ก็จะมีทีม CRC (Clinical Research Center) 
คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ที่สำานักงานวิจัยฯ มี
นกัสถติ ิมเีจา้หนา้ทีท่างการเงนิคอยดแูลเรือ่งทนุ
วิจัย และคณะฯ เองก็มีแนวโน้มในการขยายใน
ส่วนของทุนวิจัย เพราะนักวิจัยรุ่นใหม่ต้องการ
ทนุวจิยัสนบัสนนุเบือ้งตน้ ซึง่ตอนนีค้ณะฯ มแีนว
โน้มในการเพิ่มทุนวิจัยมากขึ้น 

มคีวามคดิเหน็อยา่งไรกบัการเขา้มา
ของแหล่งทุนภายนอก	 (จากบริษัท
ยา)
 เปน็คนละส่วนกนั ต้องแยกออกเปน็ 2 สว่น 
คือมหาวิทยาลัยมหิดลเองมองว่าทุนวิจัยจาก
บริษัทยาเป็นการรับจ้างทำาวิจัย ซ่ึงการทำาวิจัย
ลักษณะนีจ้ะมผีลงานออกมาแต่ไมค่อ่ยไดเ้หน็ชือ่
ของสถาบันเข้าไปร่วมด้วย แต่ก็มีข้อดีคือทำาให้
นกัวจัิยของเราสามารถเรียนรู้การทำางานเป็นการ
สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนัก
วิจัยอื่นได้ และมีประโยชน์ในด้านของยาหรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่จะได้มีโอกาสให้
ผู้ป่วยได้ใช้



ความยากง่ายในการกระตุ้นให้เกิดการทำ	วิจัย
 ที่เราทราบคือ อาจารย์มีเวลาในการ
ทำาวิจัยน้อย และก็เรื่องความชอบความถนัด
ในการทำาวจัิย และทีส่ำาคญัคอืเรือ่งเวลา เพราะ
อาจารย์เราส่วนมากต้องทำางานบริการรักษาผู้
ป่วยค่อนข้างมาก เราจึงต้องหาทางช่วยให้นัก
วิจัยได้มีเวลาที่เฉพาะในการทำาวิจัย นอกจาก
นี้ทางคณะฯ ก็มี CRC คอยให้การสนับสนุน
อยู่ด้วย แต่ความยากก็คือ การทำาให้นักวิจัยมี
ความอยากที่จะทำาวิจัย ส่วนเรื่องความรับผิด
ชอบของอาจารยน์ัน้ กม็หีนา้ทีใ่นการสอน และ
การบริการอยู่แล้ว ฉะนั้น การทำาวิจัยจึงต้อง
มีการตกลงกัน และดูความถนัดของอาจารย์
แตล่ะทา่นตามความเหมาะสม ซึง่ตอ่ไปเราอาจ
กำาหนดเป้าหมายเป็นรายๆ ไป

งานวิจัยของรามาธิบดีในสายตาของคนนอกเป็นอย่างไร
 งานวจิยัของเราสว่นใหญพ่ยายามมุง่เน้นใหเ้ปน็งานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิเพือ่ให้
เป็นที่รับรู้ของคนในวงกว้าง ในสายตาของคนนอกก็ยังถือว่า งานวิจัยจากคณะฯ ของเราก็อยู่ในระดับที่ดีพอสมควร

พูดถึงรามาธิบดีที่บางพลี	(สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์)	
จะมีการทำ	วิจัยหรือไม่อย่างไร
 ที่บางพลีจะมีการทำาวิจัยแน่นอน แนวคิดที่วางไว้ งานวิจัยที่บางพลีจะมีความหลากหลาย เน้นงานวิจัยใน
เรื่องของอาชีวอนามัย เพราะเป็นเขตพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำานวนมาก เพื่อที่ผลงานวิจัยจะได้นำามาใช้แก้
ปัญหาของชุมชนและสังคมได้อย่างเฉพาะเจาะจง 

อยากฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างไรบ้าง
 ในการที่จะเป็นนักวิจัยนั้น ต้องมีความอยากหรือสนใจ มีคำาถามในตัวเองที่ต้องการคำาตอบ เพราะงานวิจัย
คอืการหาคำาตอบ หากคนรุน่ใหมม่คีวามกระหายในการหาคำาตอบ กจ็ะมผีลงานวจิยัออกมา และสรา้งชือ่เสยีงใหแ้ก่
ตนเองและคณะฯ ของเรา ส่วนเรื่องของความพร้อม คณะฯ ได้เตรียมความพร้อมให้นักวิจัยแล้ว แต่ในการทำาวิจัย
อยา่ทำาวจิยัคนเดยีวควรมทีมี การวจิยัตอ้งใชร้ะยะเวลา อาจมกีารทอ้บา้ง ทมีวจิยัตอ้งใหก้ำาลงัใจกนัและกนั กจ็ะช่วย
กันและประคองกันไปได้ ทำาให้มีผลงานวิจัยออกมาได้

 “การทำ	งานวิจัยหนึ่งชิ้นให้สำ	เร็จได้นั้น	เชื่อว่าต้องใช้เวลา	ใช้ความ
อดทน	ความพยายาม	และแบ่งหน้าที่กันภายในทีมอย่างชัดเจน	และเหนือ
สิง่อ่ืนใด	ให้มองท่ีผลสำ	เรจ็จากการทำ	วิจยั	ทีจ่ะเปน็ประโยชนอ์ย่างมากทัง้
ต่อตนเอง	ผู้ป่วย	ชุมชน	และสังคม	ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของคณะฯ	ของเราที่
จะเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ	ในระดับสากลและเป็นประทีปสอ่งทางด้าน
สุขภาพของประเทศ”

 


